

Số: 3632 /TCT-ĐTNN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội
nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Công ty Hualon Corporation Vietnam,
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Về nội dung câu hỏi /kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, cụ thể là về vấn đề thời gian quyết toán thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Công ty chuyên bán hàng với số lượng lớn, khách hàng phần nhiều là những thương nhân, đại lý, người môi giới. Những khách hàng này thường ký hợp đồng với số lượng nhiều và sau đó sẽ bán lại cho nhiều khách hàng khác nhau. Có thể họ trả tiền hàng trực tiếp cho Công ty nhưng đôi khi thì họ yêu cầu bên thứ ba trả tiền hàng. Điều này dẫn đến tên của người chuyển trả tiền không phải là người ký hợp đồng và khi xuất trình chứng từ thanh toán với Cục thuế Đồng Nai, Công ty đã không được chấp thuận mà phải bổ sung phụ kiện điều chỉnh phương thức thanh toán. Điều này đã gây khó khăn cho Công ty và khách hàng. Công ty đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết vấn đề này cho Công ty bằng cách chấp thuận cho Công ty làm văn bản cam kết, xác nhận số tiền nào là của đơn hàng nào và Công ty xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản cam kết này.

Trả lời: Về nguyên tắc, người bán hàng phải xuất hoá đơn cho người mua, tức là các khách hàng phải xuất hoá đơn cho thương nhân/đại lý/người môi giới, sau đó, thương nhân/đại lý/người môi giới phải xuất hoá đơn cho Công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chấp thuận cho Công ty làm văn bản cam kết, xác nhận cụ thể từng số tiền thanh toán cho đơn hàng nào. Công ty cần lưu ý, khi khách hàng xuất hoá đơn, phải đề rõ trên hoá đơn là thanh toán theo hợp đồng/đơn đặt hàng..., số, ký hiệu, ngày tháng của hợp đồng/đơn đặt hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Hualon Corporation Vietnam được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban PCCS, THTT;
- Lưu: VT (2b), DTNN (2b) 9

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG